

ชงภาษี'เหล้า-บุหรี่' เก็บตามราคาสินค้า

กรุงเทพธุรกิจ • คลังเตรียมเสนอกรม.พรั้งนี้
อนุมัติโครงสร้างภาษี"สุรา-ยาสูบ"ใหม่แบ่งอัตราจัดเก็บ
ตามราคาสินค้า"ถูก-แพง" หวังสร้างสมดุลระหว่าง
สุขภาพผู้บริโภค-รายได้ภาครัฐ มั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
ดับบลิทที่โอ ด้านผู้นำเข้าบุหรือนอกจับตามาภาษีใหม่
หนุนรัฐให้นำหนักคำนวณภาษีฝั่งปริมาณ เหตุบุหรื
ราคาถูก-แพงเสียเท่ากัน เผยขึ้นภาษีบุหรืรอบที่ผ่านมา
ดันราคาบุหรืนอกพุ่ง

ในวันพรั้งนี้ (12 ก.ย.) กระทรวงการคลัง
จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงสร้าง
อัตราภาษีใหม่ซึ่งอยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต 3 รายการ

อ่านประกอบหน้า 15

หนุนขึ้นภาษีบุหรื ลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่

ประกอบด้วยสินค้าสุรา ยาสูบ และไฟ โดยมีรายงานว่า
อัตราภาษีจะแบ่งตามระดับของราคาสินค้า เพื่อให้เกิด
ความสมดุล และคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า การ
กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรืและสุรารายได้
กฎหมายสรรพสามิตใหม่จะแบ่งอัตราภาษีสำหรับ
สินค้าราคาแพงกับสินค้าราคาถูก การใช้วิธีแบ่ง

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ชงภาษี

อัตราภาษีลักษณะดังกล่าวนั้น เพื่อ
วัตถุประสงค์ให้เกิดความสมดุลในด้าน
การคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค และ
คำนึงถึงรายได้ของรัฐ

แยกอัตราภาษีตามราคา'แพง-ถูก'

หากกรมสรรพสามิตกำหนดอัตราภาษี
เป็นอัตราเดียว เช่น ไม้ว่าบุหรืราคาแพงหรือ
บุหรืราคาถูก จะใช้อัตราภาษี X ก็จะทำให้
บุหรืราคาแพง และบุหรืราคาถูก มีภาระภาษี
เท่ากัน ซึ่งทำให้บุหรืราคาถูก ที่ผลิตจาก
โรงงานยาสูบได้รับผลกระทบ ส่วนบุหรื
ราคาแพงได้รับประโยชน์ อาจเป็นการ

สนับสนุนให้คนสูบบุหรืนำเข้ามากขึ้น

นอกจากนี้ หากกำหนดอัตราภาษี
สรรพสามิตในอัตราเดียว อาจทำให้รัฐ
สูญเสียรายได้จากสินค้าประเภท ภาษีบาป
หรือ Sin Tax เนื่องจากเมื่อมีอัตราภาษีเดียว

การกำหนดอัตราภาษีที่สูงเกินไป จะกระทบ
ต่อผู้บริโภคระดับล่างที่บริโภคสินค้าราคาถูก
แต่หากกำหนดต่ำไป ก็กระทบต่อรายได้
ของกรมสรรพสามิตขณะที่ ด้านสุขภาพ
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กรมสรรพสามิตต้อง
ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างรายได้รัฐที่จะ
ไม่หายไปจากเดิม ไม่เป็นการสนับสนุนให้
คนสูบบุหรืมากขึ้นด้วย

ไม่ขัดหลักดับบลิทที่โอ

แหล่งข่าวกล่าวว่า การกำหนดชั้นของ
อัตราภาษีระหว่างสินค้าราคาแพงกับสินค้า
ราคาถูก ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ที่ขัด
กับหลักการค้าเสรีภายใต้ WTO เพราะ
อัตราภาษีที่กำหนดนั้น ใช้กับสินค้าที่นำเข้า
และสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ กล่าวคือ
หากราคาสินค้านั้นไม่ว่าจะนำเข้าหรือผลิต
ในประเทศ อยู่ในราคาที่กำหนดเดียวกัน
ก็จะเสียภาษีในอัตราเดียวกัน หลายประเทศ
ก็มีระบบอัตราภาษีที่เป็นลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ระบบอัตราภาษีหลายอัตราสำหรับ
สินค้าราคาแพงและราคาถูก ใช้มานานแล้ว
เช่น กรณี ไวน์ ตามกฎหมายเดิมนั้น ไม้ว่า
ไวน์นำเข้า หรือไวน์ที่ผลิตได้ในประเทศ
หากราคาต่อขวดไม่เกิน 600 บาท จะไม่คิด
อัตราภาษีในฝั่งของมูลค่า แต่จะคิดภาษีใน
ฝั่งของปริมาณแอลกอฮอล์เท่านั้น ภายใต้
กฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่ จะยกเพดาน
การยกเว้นดังกล่าว ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ
1 พันบาท/ขวด

สำหรับกฎหมายภาษีสรรพสามิต
ฉบับใหม่ จะเก็บภาษีบนฐานของราคา
ขายปลีกแนะนำ แทนราคาหน้าโรงงาน หรือ
ราคา CIF กรณีการนำเข้านั้น จะมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.นี้ซึ่งกรมสรรพสามิต
ต้องออกกฎหมายลูกและกฎระเบียบ
ต่างๆ รวม 90 กว่าฉบับ รวมถึงอัตราภาษี
สำหรับสินค้าประเภทต่างๆ ที่มีภาระภาษี
สรรพสามิต

จับตาโครงสร้างภาษีใหม่

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการบุหรืนอก
กล่าวว่า ผู้ประกอบการกำลังติดตามการ
ประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรื ที่จะ
เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ
วันที่ 12 ก.ย.นี้ ตามหลักการโครงสร้างภาษี
ใหม่จะจัดเก็บ 2 ขา ในเชิงมูลค่า คือคิดจาก
ราคาสินค้า และเชิงปริมาณ ในส่วนของบุหรื
ความหมายเชิงปริมาณจะเป็นจำนวนรวม
ไม่ว่าสินค้าราคาถูกหรือแพงจะเก็บภาษีใน
อัตราเดียวกันหมด ส่วนเชิงมูลค่าแปรผัน
ตามราคาสินค้า ขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะให้ความ
สำคัญในเรื่องใด

เมื่อพิจารณาการจัดเก็บรายได้
สรรพสามิตบุหรื ณ ก.พ.2559 หลังรัฐ
ขึ้นภาษีบุหรืรอบที่แล้ว ส่งผลให้ช่วงดัง
กล่าวราคาขายปรับเพิ่มขึ้น 30% แต่การ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเพียง 4% และเดือน
ต.ค.2559-ส.ค.2560 รัฐจัดเก็บรายได้ภาษี
ยาสูบต่ำกว่าเป้า 9,300 ล้านบาท และเมื่อรวม
11 เดือนของปีงบประมาณ2560 รัฐจัดเก็บ
รายได้ภาษีบุหรืต่ำกว่าเป้าหมาย 13% โดย
เก็บได้จริง 62,700 ล้านบาท สะท้อนให้เห็น
ว่าโครงสร้างการจัดเก็บตามมูลค่าอย่างเดียว
กระทบการจัดเก็บรายได้ของรัฐ